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  Skagafjarðarveitur ehf. 
Fundur 149 –  04. 10. 2011 

Þriðjudaginn 4. október  árið 2011, kom stjórn Skagafjarðarveitna ehf. saman til fundar 

kl. 16.00 að Borgarteigi 15 Sauðárkróki. 

Mættir voru stjórnarmennirnir: Einar Gíslason, Jón Magnússon og Úlfar Sveinsson, Páll 

Pálsson veitustjóri, Árni Egilsson sem ritaði fundargerð. 

 

 

 

DAGSKRÁ:  
1. Staða fjarhagsáætlunar 2011.  

2. Sæmundarhlíð, styrkir v/ endurnýjunar ofnakerfa. 

3. Bréf frá Kjötafurðastöð KS og Fisk. 

4. Önnur mál. 

 

 

Afgreiðslur: 

 

 

1. Páll Pálson fór yfir og skýrði stöðu fjárhagsáætlunar 2011 

 

2. Samþykkt að styrkur til nýrra notenda á heitu vatni í Sæmundarhlíð, sem þurfa að 

breyta úr rafofnakerfi í vatnsofnakerfi verði 280.000.- á fyrstu 300m
3
 

íbúðarhúsnæðis og 420.- á m
3
 umfram 300m

3  
. 

 

3. Lagt fram bréf ódagssett frá Kjötafurðastöð KS og Fisk þar sem óskað er eftir 

auknu vatnsmagi í götulögn hið fyrsta til að uppfylla þarfir úðakerfa í húsnæði 

fyrirtækjanna við Eyrarveg 18 og 20.  Páli falið að vinna að málinu. 

 

4. Önnur mál.  Engin. 

      

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17.20 

 Árni Egilsson ritari (sign) 

    

Einar Gíslason (sign) 

Jón Magnússon (sign) 

Úlfar Sveinsson (sign) 

Páll Pálsson veitustjóri (sign) 


